



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๘๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุสิตเทพวิภาวดี เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัมรินทร์วงเวียน เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com - www.bangkok.go.th - [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) - [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 73/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☎ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
- ☎ นำรถพระราชทานตรวจเชิงรุกโควิด-19 พร้อมจัดรถส่งผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษา
- ☎ กทม. ประสานชุมชนพื้นที่ที่ถึงขยะติดเชื่ออย่างถูกวิธี
- ☎ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาให้เหมาะสมตามอาการ 3 ระดับ
- ☎ กทม. เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง
- ☎ คริวสนามเคลื่อนที่ปรุงอาหารสดใหม่ ส่งบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19
- ☎ ศูนย์เฝ้าระวังเคสผู้ป่วยตกค้าง นำส่งวันต่อวัน
- ☎ กทม. เตรียมจัดตั้งรพ.สนามเพิ่มอีก 1 แห่ง

ข่าวสำนักงานเขต

- ☎ สายไหมชวนประชาชนโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการฝ่ายปกครอง
- ☎ ประเวศชวน “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
- ☎ ป้อมปราบฯ จัดงาน โครงการต้นแบบการจัดการต้นไม้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
- ☎ สัมพันธวงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์
- ☎ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☎ สายไหมแจ้งงดบริการงานทะเบียน 4 พ.ค. 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล
- ☎ ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☎ สัมพันธวงศ์นัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหารโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ (27 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งมอบต่อให้สำนักงานการแพทย์ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

(มุทิตา...สปล. รายงาน)

นำรถพระราชทานตรวจเชิงรุกโควิด-19 พร้อมจัดรถส่งผู้ป่วยตักค้างเข้ารับการรักษา

(27 เม.ย. 64) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุก โดยรถพระราชทาน เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณวัดสะพาน เขตคลองเตย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลให้กรุงเทพมหานครนำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยวันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยในช่วงเช้าตั้งจุดตรวจบริเวณวัดสะพาน ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 500 คน ส่วนในช่วงบ่ายจะย้ายไปตั้งจุดตรวจบริเวณชุมชน 70 ไร่ ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 500 คน รวมทั้งสิ้นสามารถตรวจคัดกรองได้ 1,000 คน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกในวันนี้ได้รับการรายงานว่ามีประชาชนในชุมชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 30 ราย ซึ่งตักค้างอยู่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลสนาม โดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตคลองเตยจัดหารถ เพื่อนำผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพยาบาลเอราวัณ 2) เพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนภายในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ ส่วนประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ จะทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง คือวันพรุ่งนี้โดยจะแบ่งความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง สำหรับผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครจะจัดให้อยู่ในศูนย์พักคอย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์อาคารสำหรับเป็นศูนย์พักคอยระหว่างรอรถมารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

(ทีมข่าว...สปล. รายงาน)

กทม. ประสานชุมชนพื้นที่ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

(27 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 30/2564 โดยพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุม ศบค.กทม.หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้มีระยะติดเชื้อมากขึ้นจากครัวเรือนของผู้ที่ต้องกักกันตัวเองเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันปริมาณระยะติดเชื้อมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 10 ดัน ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตประสานชุมชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดตั้งวางหรือทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่อประสานบริษัทกรุงเทพมหานครจัดเก็บนำไปทำลายตามกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ รวมทั้งให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้มีประชาชนวิตกกังวลและมักฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวตามสถานที่ต่างๆ แต่เนื่องจากการฉีดพ่นดังกล่าวอาจทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายในอากาศและเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปรับเปลี่ยนเป็นการเช็ดถูโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อแทน

คุมเข้มห้างสรรพสินค้าสถานที่ชุมนุมคนสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้สำนักงานเขตจะออกตรวจแนะนำห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ชุมนุมคนในพื้นที่ เพื่อขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ชุมนุมคนแห่งใดเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้สำนักงานเขตประสานผู้บริหารสถานที่ดังกล่าวปิดทำความสะอาดอย่างน้อย 3 วัน หากไม่ปฏิบัติตามขอให้สำนักงานเขตแจ้งมายังคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งอาจมีระยะเวลามากกว่า 3 วัน ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มิให้รุนแรงยิ่งขึ้น

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาให้เหมาะสมตามอาการ 3 ระดับ

(27 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงถึงการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เหมาะสมกับอาการ กรุงเทพมหานครจึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 “กลุ่มสีเขียว” ส่วนใหญ่ส่งเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 “กลุ่มสีเหลือง” ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ อาทิ 1. อายุมากกว่า 60 ปี 2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ) 3. โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 5. โรคหลอดเลือดสมอง 6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม 8. ดับแข็ง และ 9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mm3) และผู้ป่วยโควิด-19 ส่วน “กลุ่มสีแดง” ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม (ความอึดตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอึดตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise - induced Hypoxemia)

สำหรับผู้ที่ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงไปถึงผู้ป่วยที่ตกค้างหรือรอคิวเป็นเวลานาน สามารถประสานเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์เอร์ราวัน กทม. โทร. 1669 สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 และสายด่วน 1330 หรือแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Line @sabcideebot ได้อีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เพิ่มศักยภาพการรับส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนคู่มือของสายด่วนศูนย์เอร์ราวัน 1669 เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. พร้อมทั้งปรับปรุงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติขณะประชาชนรอสาย และการจัดระบบการรับสายใหม่ โดยรับสายพร้อมให้ประชาชนแจ้งเฉพาะชื่อและเบอร์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกลับสามารถลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชนไปได้มาก นอกจากนี้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วย สนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ไปส่งโรงพยาบาลสนามให้เร็วยิ่งขึ้น จนสามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิดตกค้างได้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงขอให้ทุกคนดูแลตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านั้นขอให้สวมแบบถูกวิธีด้วย เนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องควบคู่กับการปฏิบัติอื่นๆ สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

กทม.เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง

(27 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากเดิมที่มีปัญหาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) ตกค้างที่รอเข้ารับเข้าสู่ระบบการรักษากว่า 500 ราย กรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพและเร่งดำเนินการรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลจนเหลือผู้ป่วยตกค้าง 37 ราย และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลให้รวดเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 250 รายต่อวัน สำหรับผู้ป่วยที่ตกค้างหรือรอคิวเป็นเวลานานสามารถประสานแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์เอราวัณ กทม. โทร. 1669 สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 สายด่วน 1330 หรือแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Line @sabaideebot ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มศักยภาพศูนย์เอราวัณ เพื่อสามารถรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนคู้สายของสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติขณะประชาชนรอสาย รวมถึงการจัดระบบการรับสายใหม่ โดยรับสายพร้อมให้ประชาชนแจ้งเฉพาะชื่อและเบอร์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกลับ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน ทั้งนี้ เมื่อโทรติดแล้ว สายของท่านจะเข้าสู่ระบบคิว ขอให้ท่านรอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รับสาย หากวางสาย เมื่อโทรอีกครั้งจะต้องเข้าระบบคิวใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้ประสานสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต จัดรถสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย เขตละ 1 คัน รวม 50 คัน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถพยาบาลศูนย์เอราวัณ ซึ่งมีประมาณ 20 คัน รถของทหารและมูลนิธิต่างๆ 15 คัน รวมรถรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งสิ้น 85 คัน ทำให้ที่ผ่านมาสามารถรับส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยตกค้างลดลง สำหรับกรณีมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ประชาชนสามารถแจ้งไปยังมูลนิธิต่างๆ ได้โดยตรง หรือสามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อให้ประสานไปยังมูลนิธิต่างๆ ในการเข้ารับศพผู้เสียชีวิตต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ในส่วนการจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมนั้น กรุงเทพมหานครได้สำรวจพื้นที่สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ อีกหนึ่งแห่ง ซึ่งมีอาคารโรงอิมฯ จำนวน 4 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 400 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบการปรับปรุงอาคารให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะปรับปรุงให้เป็นเตียงสนาม หรือ ICU สนาม หากจะจัดตั้งเป็น ICU สนาม อาจจะต้องขอรับบริจาคเครื่องมือจากภาคส่วนต่างๆ ต่อไป

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

ครัวสนามเคลื่อนที่ปรุงอาหารสดใหม่ ส่งบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

(27 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) บริเวณด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ผังถนนศิริพงษ์ โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องสำหรับมือกลางวันและมือเย็น จำนวน 1,200 กล่อง มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุชโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลวชิระ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน โดยอาหารที่ประกอบปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ในวันที่ 30 เม.ย. 64 ซึ่งในขณะนี้ มีประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้มอบข่าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ประกอบปรุง รวมทั้งอาหารสำหรับรูป เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

ศูนย์เฝ้าระวังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตกค้าง นำส่งวันต่อวัน

(27 เม.ย. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำส่งผู้ป่วยของศูนย์เฝ้าระวังว่า เมื่อวันที่ (26 เม.ย. 64) ศูนย์เฝ้าระวัง กทม. ร่วมกับเครือข่ายดำเนินการนำส่งผู้ป่วยโควิดเข้ารับระบบการรักษาของโรงพยาบาล รวมจำนวน 287 ราย เป็นผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้ารับเข้าสู่ระบบการรักษา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 222 ราย เข้ามาเพิ่ม เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 102 ราย คงเหลือผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้ารับเข้าสู่ระบบการรักษา จำนวน 37 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ตกค้างส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดที่ยังไปรับไม่ได้ อาทิ เป็นกลุ่มครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ บางรายเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ทำให้ไม่สามารถนำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาในรพ.สนามที่มีการรักษาแบบรวมกลุ่มได้ อาทิ รพ.เฝ้าระวัง 1 และรพ.เฝ้าระวัง 2 อย่างไรก็ตามทางศูนย์เฝ้าระวังได้ประสานรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่สามารถรองรับผู้ป่วยแบบเฉพาะกลุ่มได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับผู้ป่วยเพื่อนำส่ง คาดว่าจะสามารถดำเนินการรับส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับระบบการรักษาทั้งหมดได้ภายในวันนี้

สำหรับโรงพยาบาลสนามกทม. ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 1,700 เตียง ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 426 เตียง ยังว่างอยู่ 574 เตียง รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 187 เตียง ยังว่างอยู่ 13 เตียง รพ.เฝ้าระวัง 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 59 เตียง ยังว่างอยู่ 41 เตียง และรพ.เฝ้าระวัง 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 214 ยังว่างอยู่ 186 เตียง และเข้า Hospital 60 เตียง รวมครองเตียง 947 เตียง เตียงคงเหลือ 814 เตียง และ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย.64)

----- (อรจรณชญาณ์...สปส. รายงาน)

กทม. เตรียมจัดตั้งรพ.สนามเพิ่มอีก 1 แห่ง

(27 เม.ย. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ที่ตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกทม. เพิ่มเติม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กรุงเทพมหานคร จึงเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ซึ่งมีอาคารโรงยิมฯ จำนวน 4 อาคาร สามารถจัดแยกเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยชาย-หญิง ได้อย่างชัดเจน โดยจะเป็นของผู้ป่วยชาย 2 อาคาร และผู้ป่วยหญิง 2 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง ซึ่งขณะนี้อยู่ปรับปรุงภายในอาคาร งานปูพื้น งานปรับปรุงห้องสำหรับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ งานปรับปรุงห้องน้ำ และงานวางระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำหรับงานปรับปรุงบริเวณภายนอกอาคาร อยู่ระหว่างการจัดทำพื้นที่และขุดวางระบบติดตั้งถังบำบัดสำหรับห้องน้ำโรงพยาบาลสนาม งานโครงสร้างที่ปักขยะ และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร การทดสอบระบบกล้อง CCTV งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้าของแต่ละเตียงสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษาหรือสังเกตอาการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านระบบอื่นๆ อาทิ ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ระบบการกำจัดขยะ การจัดการน้ำเสีย ระบบการซักล้างให้ปลอดภัย รวมถึงด้านการจัดการดูแลผู้ป่วย อาทิ ระบบการลงทะเบียน การสื่อสารทำความเข้าใจ และระบบรักษาความปลอดภัย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการนำส่งตัวผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะใช้หลักการเดียวกับโรงพยาบาลสนามกทม. แห่งอื่นๆ โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดเขียวหรือติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ โดยมอบหมายโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย คาดว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 5 พ.ค. 64 ซึ่งกทม. ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงาน โดยเฉพาะบริษัท SCG ที่สนับสนุนเตียงกระดาษและมุ้ง จำนวน 400 ชุด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่จะสนับสนุน หมอน ที่นอน และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งนี้ กทม. พยายามดำเนินการให้สถานที่แห่งนี้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นที่รองรับสำหรับกักตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ต้องแยกจากครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อออกไป

----- (อรจรณชญาณ์...สปส. รายงาน)

สายไหมชวนประชาชนโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการฝ่ายปกครอง

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่ต้องการเข้ารับบริการ ณ ฝ่ายปกครอง โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนการเข้ารับบริการ ได้ที่ เบอร์โทร. 0 2158 7357 หรือ เบอร์โทร. 0 2158 7349-51 ต่อ 7254 โดยฝ่ายปกครอง เปิดให้บริการโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า งานต่างๆ ดังนี้ 1. งานรับรอง เช่น รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน รับรองสถานภาพการสมรส รับรองลายมือชื่อ กรณีให้ความยินยอมบุตร เดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 2. งานสอบสวน (สอบสวนทนาย) ได้แก่ โอนรถ กบข. ฌาปนกิจสงเคราะห์ บำเหน็จตกทอด ยื่นธนาคาร 3. งานอื่นๆ ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การทำนิติกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รายงานตัวผู้ผ่านการบำบัดสารเสพติดให้โทษ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มติดต่อราชการของฝ่ายปกครอง ได้ที่ www.bangkok.go.th/saimai โดย 1. เลือกหัวข้อ “การให้บริการ” 2. เลือก “แบบฟอร์มบริการประชาชน” 3. เลือก “ฝ่ายปกครอง”

----- (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

ประเวศชวน “ทิวปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน “ทิวปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในชีวิตประจำวัน ลดปริมาณขยะต้นทาง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทย ในวันที่ 30 เม.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดตะกล้า ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.22 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาหารที่นำมาใส่บาตรงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357-9

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

ป้อมปราบฯ จัดงานโครงการต้นแบบการจัดการต้นไม้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) กลุ่มบิกทรี (Big Trees Project) ศูนย์การเรียนรู้ฟรุตเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (FREC Bangkok) กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการต้นแบบการจัดการต้นไม้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. ณ ริมนกสองฝั่งกรุงเกษม หน้าบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ถ.กรุงเกษม กิจกรรมภายในงานมีการปลูกต้นทองอุไร การสาธิตการรายงานผลการสำรวจต้นไม้ด้วยซอฟต์แวร์ Treeplotter และการสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักกรุกกรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ในระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการ Green Bangkok 2030

----- (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

สัมพันธ์วงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก เขตฯ โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทะเบียน ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่ ได้แก่ ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต โดยมีกำหนดการออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประจำเดือน พ.ค. 64 ดังนี้ วันที่ 3 พ.ค. 64 ณ ถ.ทรงสวัสดิ์ (ฝั่งซ้าย) จากวงเวียนหน้าสวัสดิ์ ถึงแยกหมอมี่ วันที่ 17 พ.ค. 64 ถ.ทรงสวัสดิ์ (ฝั่งขวา) จากวงเวียนหน้าสวัสดิ์ ถึงแยกหมอมี่ วันที่ 24 พ.ค. 64 ถ.เยาวราช (ฝั่งซ้าย) จาก ถ.มังกร ถึงสะพานกาญจนาภิเษก และวันที่ 31 พ.ค. 64 ถ.เยาวราช (ฝั่งขวา) จาก ถ.มังกร ถึงสะพานกาญจนาภิเษก ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยภายในพื้นที่

----- (ปชส...เขตสัมพันธ์วงศ์ รายงาน)

หลายเขตตรวจคัดพัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดศรีเอี่ยม และวัดผ่องพลอยวิริยาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวงเวียน 22 กรกฎาคม และ ถ.รอบวงเวียน 22 กรกฎาคม

เขตประเวศ วันที่ 29 เม.ย. 64 ณ มัสยิดยามีอัลฮิบาดะห์ (สุเหร่าทางควาย) ถ.อ่อนนุช ช.30 ถึงศาลาลอย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.6 ถ.ศรีนครินทร์ ช.สุภาพงษ์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สวนพัฒนาถกิมมัย ถึงหน้าร้านครัวริมบ่อ ถ.สุขาภิบาล 2 ช.18 ถ.คูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงหน้าร้านคุณเอ และ ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

สายไหมแจ้งงดบริการงานทะเบียน 4 พ.ค. 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอแจ้งงดให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับงานฝ่ายทะเบียน ในวันที่ 4 พ.ค. 64 (วันฉัตรมงคล) โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะ “รับแจ้งการเกิด-การตาย” เท่านั้น เวลา 08.00-16.00 น. (พักเที่ยง) และฝ่ายทะเบียนจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 พ.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2158 7358

----- (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

ประเวศตรวจคัดป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 29 เม.ย. 64 ณ ชุมชนอาคารสงเคราะห์ อ่อนนุช 86 ช.อ่อนนุช 86 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

สัมพันธวงศ์นัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะดังกล่าวปะปนกับขยะทั่วไปหรือนำไปทิ้งในที่ว่างต่างๆ เพื่อให้เขตมีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บฯ ในวันที่ 1 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนมิตรชัยภูมิ และชุมชนอิศรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัย ในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัย ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

----- (ปชส...เขตสัมพันธวงศ์ รายงาน)